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รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
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7. นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์   กรรมการโดยต าแหน่ง 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
1. นายอโนทัย งานดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวเสาวคนธ์      ศรีสคุนธรัตน์  รองผู้อ านวยการ เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 
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9. นายณัฐ กุลพัฒนโสภณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 10. นางสาวมาริษา   สอาด นักจัดการงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุม                 เวลา 09.30 น.   
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ดร.ปกรณ์ ตันสกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การเข้า
ร่วมประชุมซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.  เลือกผู้แทน
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 1 ท่าน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาสถาบันในองค์ประกอบกรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายประเสริฐ  แก้วเพชร ประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี  ๑.๒.๑   วาระท่ี 1.2.1   เรื่อง  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าเดือน 
  พฤษภาคม  2567   

 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานการใช้เงิน
งบประมาณ ประจ าเดือนพฤษภาคม  2567  โดย นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2567  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนพังงา มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. 2567  ซึ่งได้รับ
จัดสรรประมาณ ณ เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นจ านวนเงิน 13,554,780.00 บาท (สิบสามล้านห้าแสนห้า
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบบุคลากร เดือนพฤษภาคม 2,617,600 บาท ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 66.67  ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นค่าเบิกจ่ายรองผู้อ านวยการนอกราชการ 
ค่าใช้สอย ณ เดือนพฤษภาคม 75,010 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 67.53 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีงบอุดหนุน คือโครงการการจัดหลักสูตรอาชีพได้รับจัดสรร 15,000 
บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 
87,680.28 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 24.66 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 
4,267,158.74 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 68.87 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า เป็น
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ่าย
เป็นจ านวนเงิน 78,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 78.00 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้รับจัดสรร 
220,000 บาท เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 20,208 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 9.19 แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นโครงการสร้างผู้น าสร้างการเปลี่ ยนแปลงของชุมชน ได้รับจัดสรร 
110,000 บาท เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 52,280 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 47.53 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งชุมชน 
ได้รับจัดสรร 400,000 บาท เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 217,445.56 บาท  ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 54.36 
โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน ได้รับจัดสรร 50,000 บาท เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 11,861 บาท ผล
การเบิกจ่ายร้อยละ 23.72 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน
ตามนโยบายประเทศ ได้รับจัดสรร 325,500 บาท เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 201,713 บาท ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 61.97  โครงการจัดการความรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้รับ



จัดสรร 72,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความสามารถทางการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย ได้รับจัดสรร 65,000 บาท เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 1,308.16 บาท ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 2.01 แผนงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรร 240,000 บาท เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 125,689.16 บาท ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 52.37 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือนพฤษภาคม ของวิทยาลัยชุมชนพังงา เบิกจ่ายเป็น 
7,755,953.90 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 57.22 รายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 1.2.1 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี  ๑.๒.2  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม  2567 
   ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานเงินรายได้
สถานศึกษา ประจ าเดือนพฤษภาคม  2567 โดย นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานที่
ประชุมทราบเก่ียวกับเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือนพฤษภาคม  2567 ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงามีรายได้
สถานศึกษา ซึ่งมียอดยกมาคงเหลือจากปีงบประมาณ 256๗ จ านวนเงิน 1,884,672.29 บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ในการนี้งานการเงินขอเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเงิน
รายได้สถานศึกษา ณ เดือนพฤษภาคม 2567 โดยมียอดรับของเดือนพฤษภาคม 2567 จากหลักสูตร
อนุปริญญา จ านวนเงิน 30 บาท หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น จ านวนเงิน 12,900 บาท และรายได้
ค่าธรรมเนียมโครงการชวนรู้ ชวนคิดฯ จ านวนเงิน 5,083 บาท มียอดจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เงินเดือนเต็ม
ขั้น จ านวนเงิน 810 บาท รวมรายรับทั้งปี 242,247. 81 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท
แปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี 44,647.05 บาท (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) 
โดยมีสถานะทางการเงิน เป็นเงินฝากไม่มีรายตัวในบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีวิทยาลัยชุมชนพังงาระดม
ทรัพยากร จ านวน 40,773.21 บาท เป็นบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา 1,865,865.00 บาท มีลูกหนี้เงินยืม
นอกธนาคารพาณิชย์ จ านวน 175,634.84 บาท และมียอดคงเหลือยกไปเดือนมิถุนายน จ านวน 
2,082,273.05 บาท (สองล้านแปดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามปรากฏ
ตามเอกสารแนบวาระ 1.2.2 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 1.2.3   เรื่อง  รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 

                            ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลการรับสมัคร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 โดยนางสาวกรกช พรมจ าปา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน รายงานที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับ ผลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนพังงา มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2567 ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน  2566 ถึงเดือนพฤษภาคม  2567 นั้น งานทะเบียนขอายงานผลการรับ
สมัคร ดังนี้ 

สถานที่จัดการศึกษา สาขาวิชา เป้าหมาย จ านวน
ผู้สมัคร 

รายงานตัว รวม 
ชาย หญิง 

วิทยาลัยชุมชนพังงา การพัฒนาเด็กปฐมวัย 20 27 1 14 15 
 การจัดการ 20 16 3 9 12 



 เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ 20 40 6 16 22 
 การปกครองท้องถิ่น 20 12 3 3 6 
 สาธารณสุขชุมชน 20 26 4 14 18 
อ าเภอเมืองพังงา เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ 20 15 - 15 15 
 35 35 - 35 
อ าเภอตะกั่วป่า การปกครองท้องถิ่น - 14 6 6 12 
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 20 18 - 10 10 
อ าเภอคุระบุรี การปกครองท้องถิ่น 20 25 7 7 14 

รวม 160 228 65 94 159 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อแนะน า สรุปไดด้ังนี้ 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ค้นหาวิธีการเข้าถึงทุกพ้ืนที่เป้าหมายที่คาดว่าจะ
เป็นผู้เรียน และการบอกต่อของนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีผลต่อการมาสมัครเข้าเรียน 
 2. ควรศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะพ้ืนที่ๆยังไม่เคยเข้าไปจัด
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา เช่น อ าเภอตะกั่วทุ่ง และกลุ่มของทหารในฐานทัพเรือท่ีมีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้ 
 3. ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับผู้เรียนจาก กศน.ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
 4. มีการรวมพลังของศิษย์เก่า แสดงจุดยืนของวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาส อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่าย เวลา หรือปัจจัยอ่ืนใด แตว่ิทยาลัยชุมชนสามารถเติมเต็ม ให้
โอกาสทางการศึกษาได้ จึงควรมีการจัดเวทีรวมศิษย์เก่า ซึ่งมีหลากหลายอาชีพ มาแสดงทัศนะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ผู้ที่จะเข้ามาเรียนจะมองเห็นเส้นทางและภาพอนาคตชัดเจน    
      
วาระท่ี 1.2.4   เรื่อง การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕65 และ 2566 

  ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 และ 2566 โดย นางสาวเสาวคนธ์                     
ศรีสุคนธรัตน์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ รายงานเกี่ยวกับการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ดังนี้  ตามหนังสือ
ที่ อว 0610(2)/595 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน 
แจ้งให้วิทยาลัยชุมชนด าเนินการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน
พังงาจึงน าเสนอข้อมูลประกอบการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ให้ส านักงานองคมนตรี ประกอบด้วย 1) 
รายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพังงา 2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
และ ปีการศึกษา 2566 3) ร่างก าหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 4) ร่างโอวาทของประธานในพิธี  5) 
ร่างสารแสดงความยินดีของนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 6) ร่างสารแสดงความยินดีของผู้อ านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น  
 ในการนี้ ตามหนังสือที่ อว 0610(2)/1597 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เรื่อง 
ขอแจ้งวันพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนพังงา สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยก าหนดจัดพิธีใน



วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยมี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตร จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/๒๕๖7 

 เลขานุการการประชุมน าเสนอรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 
3/2567 วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖7  เวลา 09.3๐ น. ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม 

มติ    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/๒๕๖7  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1   รายช่ือและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 
การศึกษา 2567 (เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลง)    

 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายชื่อและศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยนางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง 
ต าแหน่งคร ูรายงานที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ เพ่ือให้การก าหนดอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรของ
สาขาวิชา และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 
2558 ข้อ 3 ผู้สอนพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติทั่วไป       
  (1) มีความรู้ และความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่       
  (2) มีความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า และหาความรู้ทางวิชาการสม่ าเสมอ       
  (3) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม  
 ข. คุณสมบัติเฉพาะ       
  (1) ระดับอนุปริญญา   
       (1.1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาสถาบันรับรอง หรือ    
       (1.2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์ที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ     
       (1.3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลงาน และประสบ
ความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับในสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันก าหนด 
 การด าเนินการ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 
6/2567 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 มีมติรับทราบและให้ค าปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ



วิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2567 (เพ่ิมเติม และ เปลี่ยนแปลง) แล้ว ในการนี้งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอ
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2567 (เพ่ิมเติม และ เปลี่ยนแปลง) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนอกวาระท่ี 4.1 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

วาระท่ี 4.2   เรื่อง  การสรรหากรรมการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  
 แทนต าแหน่งที่ครบวาระ  
  ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การสรรหากรรมการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนต าแหน่งที่ครบวาระ  โดย นางสาวเสาวคนธ์                     
ศรีสุคนธรัตน์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ รายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชน แทนต าแหน่งที่ครบวาระ ดังนี้ 
 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ด าเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชน ซึ่งมีต าแหน่งที่ว่างเนื่องจากการครบวาระ จ านวน 3 ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อ านวยการ
วิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจ า พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ต่อมา
คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 มีมติก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้มีการเปิดรับสมัครบุคคล และเปิดรับการ
เสนอชื่อรายบุคคล ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามส าเนา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงส่งส าเนาประกาศสรรหาฯ ดังกล่าว ให้
วิทยาลัยชุมชนทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วิทยาลัยชุมชนพังงาขอเสนอชื่อผู้เข้ารับสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชน แทนต าแหน่งที่ครบวาระ จ านวน 1 ราย คือ นายอภิชัย  ล้ าเลิศพงพนา จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ 4.2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

วาระท่ี 4.3   เรื่อง  เสนอรายช่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยนางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ต าแหน่งครู รายงาน
เกี่ยวกับ การเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพังงา ดังนี้ 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 การด าเนินการของวิทยาลัย มาตรา 43 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งสภาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีหน้าที่ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินกิจการของวิทยาลัย จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการ รวมตลอดถึงการ
ด าเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัย 



 ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนพังงาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
พังงา พ.ศ. 2561 หมวด 1 จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่ง ข้อ 5 ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่งสภาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย จ านวนไม่เกินเก้าคน โดยค าแนะน า
ของผู้อ านวยการวิทยาลัย  
 วิทยาลัยชุมชนพังงา จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนพังงา โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
นอกวาระท่ี 4.3 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๖.1  เรื่อง การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาครั้งต่อไป 
   ตามมติที่ประชุมการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ก าหนดให้มีการประชุม                           
สภาวิทยาลัยชุมชนพังงาทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของทุกเดือน เนื่องจากเดือนกรกฎาคมมีก าหนดจัดพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 จึงก าหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 5/๒๕๖7  
เป็นวันพฤหัสบดีที่  18 กรกฎาคม  ๒๕๖7 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  conference อาคารสวนปาล์ม 
วิทยาลัยชุมชนพังงา อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา  และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO 
Conference) และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา  12.00 น.   
 
           

 
    (นางสาวมาริษา  สอาด) 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

           
 
 (นางสาวเสาวคนธ์  ศรีสุคนธรัตน์) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 
 


